

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รหัสวิชา/หลักสูตร		ลักษณะวิชา	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชา
61	66			
LA 205	LA 205	SEMINAR IN CIVIL LAW 2 (จำนวนรับ 40 คน) สัมมนากฎหมายแพ่ง 2 หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี หลักสูตร 66 วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกำลังศึกษาวิชา น.201	3	ปัญหาอันเป็นรากฐานและปัญหาปัจจุบันในหลักกฎหมายว่าด้วยสภาพบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญา รวมตลอดถึงปัญหาในกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลามาภิไธย
LA 235		NEGOTIABLE INSTRUMENT LAW กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	3	หลักกฎหมายตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมือ อันเป็นเครื่องมืออื่นที่ใช้ในการชำระหนี้
LA 236		LAW ON RISK MANAGEMENT AND INSURANCE กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	3	ความเสี่ยงและการบริหารการจัดการความเสี่ยง หลักกฎหมายประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ รวมตลอดถึงกฎหมายว่าด้วยการวินาศภัยและกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
LA 265		ENGLISH TERMINOLOGY AND EXPRESSIONS (จำนวนรับ 40 คน) การใช้ศัพท์และสำนวนกฎหมายภาษาอังกฤษ หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	3	ความหมายและการใช้คำศัพท์และสำนวนกฎหมายภาษาอังกฤษที่สำคัญ รวมทั้งข้อความคิดที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์และสำนวนในระบบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและการค้นคว้าเอกสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพกฎหมาย
LA 303	LA468	CIVIL LAW SYSTEM ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ หลักสูตร 61 และ 66 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	3	การเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของระบบซีวิลลอว์ตั้งแต่สมัยโรมัน สมัยกลางจนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นของประมวลกฎหมายแพ่งในฝรั่งเศส ตามมาด้วยประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน และพัฒนาการของระบบประมวลกฎหมายในปัจจุบัน รวมถึงความคิดเห็นพื้นฐานในเรื่องบ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี และหลักกฎหมายที่สำคัญบางลักษณะ
LA 304		SEMINAR IN CIVIL LAW 3 (จำนวนรับ 35 คน) สัมมนากฎหมายแพ่ง 3 หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกำลังศึกษาวิชา น.202 น.203 และ น.300	3	ปัญหาอันเป็นรากฐานและปัญหาปัจจุบันในหลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์ ครอบครอง และมรดก
LA 305		CONSUMER PROTECTION LAW กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	3	หลักการ เหตุผล และแนวคิดที่ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่าง ๆ ทางกฎหมายที่ใช้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการที่ใช้เพื่อเยียวยาแก่ผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหาย ทั้งตามที่ปรากฏในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยกฎหมายว่าด้วยการขายตรง กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
LA 318		COMPARATIVE CRIMINAL LAW กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และเคยศึกษาวิชา น.110 และ น.111	3	กฎหมายอาญาในระบบประมวลกฎหมายเปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาของประเทศ

รหัสวิชา/หลักสูตร		ลักษณะวิชา	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชา
61	66			
LA 319		MEDICAL LAWS AND FORENSIC MEDICINE (จำนวนรับ 50 คน) กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคศศึกษาวิชา น.111	3	วิทยาการทางแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมายโดยเฉพาะการพิสูจน์หลักฐานสำหรับการดำเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง
LA 324		URBAN DEVELOPMENT LAW กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเมือง หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคศหรือกำลังศึกษาวิชา น.350	3	หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ กฎหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสำคัญที่ต้องใช้ในการพัฒนาเมือง เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายการวางผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร เป็นต้น
LA 326	LA 326	HEALTH LAW กฎหมายสุขภาพ หลักสูตร 61 และ 66 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	3	แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสุขภาพ การจัดโครงสร้างองค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ นโยบายทางด้านสุขภาพของประเทศ ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมและระบบประกันสุขภาพโดยรัฐ จริยศาสตร์ทางสุขภาพ หลักความรับผิดชอบ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการทางด้านสุขภาพ และกระบวนการเยียวยาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการทางด้านสุขภาพ ตลอดจนปัญหาในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
LA 334		LAW CONCERNING FINANCIAL INSTITUTIONS กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคศศึกษาวิชา น.234 และ น.330	3	ความหมายและความสำคัญของสถาบันการเงิน นโยบายของรัฐ และบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการควบคุมกำกับดูแลสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กฎหมายและข้อบังคับในการจัดองค์กร ในสถาบันการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินในการรับฝากเงิน การให้เครดิตและการให้บริการอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการควบคุมและพัฒนาสถาบันการเงินและอื่น ๆ
LA 335		INTELLECTUAL PROPERTY ทรัพย์สินทางปัญญา (จำนวนรับ 60 คน) หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป	3	หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและสิทธิบัตร Prerequisite: Being
LA 357		LAW OF LOCAL ADMINISTRATION กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคศหรือกำลังศึกษาวิชา น.250 และ น.350	3	แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการออกกฎหมาย การกำกับดูแลเหนือองค์กร เช่นว่านี้ทั้งในแง่ การกำกับดูแลเหนือบุคคล และการกำกับดูแลเหนือการกระทำ รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง
LA 363		LAWS ON INFORMATION TECHNOLOGY (จำนวนรับ 60 คน) กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป	3	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการที่สำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความเห็น รวมตลอดถึงสภาพปัญหาการใช้บังคับกฎหมายปัจจุบันในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา/หลักสูตร		ลักษณะวิชา	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชา
61	66			
LA 369	LA 369	INTRODUCTION TO LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเบื้องต้น หลักสูตร 61 และ 66 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	3	หลักการ แนวคิดและพัฒนาการของของการพัฒนาที่ยั่งยืน อิทธิพลของหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศที่มีแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรระหว่างประเทศ บทบาทและอิทธิพลของหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในระบบกฎหมายไทย การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง มิติทางกฎหมายภายในของไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
LA 397	LA 397	LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ หลักสูตร 61 และ 66 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	3	ความหมายและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ สภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ และการสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศโดยทั่วไป ผลทางกฎหมายของข้อมติในองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศ ปัญหาทางกฎหมายขององค์การสหประชาชาติและทบวง การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ปัญหาทางกฎหมายบางประการขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ
LA 405	LA 405	LABOR LAW กฎหมายแรงงาน (จำนวนรับ 80 คน) หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี หลักสูตร 66 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.101	3	หลักกฎหมายแรงงานและประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานของไทย สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
LA 445		BANKRUPTCY LAW กฎหมายล้มละลาย หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.280 และ น.330	3	แนวคิด หลักการที่สำคัญ กระบวนการในทางกฎหมายและการกำหนดบทบาท อำนาจ สิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการล้มละลาย ในฐานะที่เป็นมาตรการในการจัดสรรการชำระหนี้ ในสถานะที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวซึ่งมีความจำเป็นที่รัฐจะต้องกำหนดกลไกไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากการดำเนินคดีแพ่งเพื่อบังคับชำระหนี้โดยทั่วไป เพื่อรักษาความเท่าเทียมกันในการได้รับชำระหนี้คืนของเจ้าหนี้ทั้งหลายภายใต้หลักการในทางล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
LA 485		LAW ON CRIMINAL INVESTIGATION กฎหมายว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.380	3	ระบบการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ การสืบสวน และสอบสวนการกระทำความผิดอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ
LA 488		LEGAL CONSULTANCY AND ADVOCACY (จำนวนรับ 50 คน) วิชาชีพให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและทนายความ หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และเคยศึกษาวิชา น.280 และเคยหรือกำลังศึกษา น.380	3	หลักการสำคัญในการจัดตั้งสำนักงานกฎหมาย การบริหารงาน และวิธีการให้คำปรึกษา วิธีการว่าความ การเตรียมคดี ตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติในการเขียนคำฟ้อง คำร้อง การสืบพยานและการว่าความในศาลจำลอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความชำนาญ ในการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม
LA 490		PUBLIC INTERNATIONAL LAW 2 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง 2 หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390	3	ปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศแก่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมนระหว่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน บนพื้นฐานของทฤษฎีและหลักกฎหมายที่ได้ศึกษามาจากกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 เช่น หลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามใช้ 81 กำลัง หลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติภายใต้ต้องการการค้าโลก หลักความเท่าเทียมกันของรัฐอธิปไตย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ ในการกำหนดเจตจำนงของตนเอง

รหัสวิชา/หลักสูตร		ลักษณะวิชา	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชา
61	66			
LA493		EUROPEAN UNION LAW กฎหมายสหภาพยุโรป หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เคศศึกษาวิชา น.390	3	ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสหภาพยุโรป (European Union, EU) วัตถุประสงค์ บ่อเกิดของกฎหมายสหภาพยุโรป ลักษณะทางโครงสร้างของสหภาพยุโรป ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรป โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสหภาพยุโรป อันได้แก่ คณะกรรมการ คณะมนตรีสภายุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป กฎหมายทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เช่น กฎหมายตลาดเดี่ยวยุโรป ความสัมพันธ์ภายในระหว่างสหภาพยุโรปกับรัฐสมาชิก และความสัมพันธ์ภายนอกของสหภาพยุโรปกับรัฐอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
LA 494		LAW ON ALIENS กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว (เรียนออนไลน์พร้อมศูนย์รังสิต) หลักสูตร 61 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป	3	คำนิยาม ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศไทย สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความผิดของคนต่างด้าวตามกฎหมายในประเทศไทย การระงับข้อพิพาท ที่คนต่างด้าวเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และมหาดชน